

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Hội nghị
Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU, ngày 02/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cán bộ, đảng viên, CCVC LD trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nắm được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết; hiểu rõ những điểm mới, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; tăng cường niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân và toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Công tác thông tin tuyên truyền cần bảo đảm tính chuẩn xác, toàn diện; sáng tạo, sinh động; kịp thời phê phán, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về những nội dung, vấn đề trong các Nghị quyết đã được Hội nghị Trung ương 7, khóa XII thống nhất thông qua.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

- Khẳng định sự cần thiết ban hành các nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

- Phân tích làm rõ những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của các nghị quyết, trọng tâm là:

+ Nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay; khẳng định sự quan tâm chăm lo của Đảng đối với công tác cán bộ thời gian qua; nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là hai trọng tâm, năm đột phá để tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ của Nghị quyết số 26-NQ/TW.

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Làm rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong chính sách tiền lương của nước ta thời gian qua; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về cải cách chính sách tiền lương, trong đó cần làm rõ những nội dung cải cách chính sách tiền lương được xác định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW.

+ Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với việc bảo đảm an sinh xã hội. Làm rõ những kết quả, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta thời gian qua; phân tích làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là những nội dung cụ thể cải cách về chính sách bảo hiểm xã hội của Nghị quyết số 28-NQ/TW.

- Tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trọng quá trình tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết; phê phán những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả thấp. Tuyên truyền đấu tranh phản bác đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Thời gian tuyên truyền: Bắt đầu từ ngày 9/7/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ; gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn và tình hình thực tế các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, kịp thời định

hướng dư luận trước những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết,...

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Kết thúc đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, các chi, đảng bộ báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp báo ./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu BTG.

TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Đinh Xuân Trường

